



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๑๓๐๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ถนนวิจิตรสุรการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 49000

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเชิญอบรมเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา,โรงเรียนบ้านหัวน้ำใหญ่
และโรงเรียนบ้านคำพอก ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การตั้งคำถามและการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ระหว่างวันที่
๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และขอเชิญบุคลากรในสังกัด
เข้าอบรมจำนวน ๓ คน สามารถเข้าพักที่โรงแรมรอยัลซิติ้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือมายังท่านได้พิจารณา
อนุญาตให้บุคลากรต่อไปนี้เข้าร่วมอบรม โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

๑. นายเบ็ลล่า เมืองโคตร ครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
๒. นางรุ่งทิพย์ กุลสุทธิ ครูโรงเรียนบ้านหัวน้ำใหญ่
๓. นางสุทิดา ชัยปัดถา ครูโรงเรียนบ้านคำพอก ๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องของเข้าอบรม ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด
และลงทะเบียนเข้ารับกรอบรมภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผ่านทางเว็บไซต์ <http://academic.obec.go.th/web/home>
ในวันอบรมให้นำแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ โล่ห์คำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร ๐ ๔๒๖๑ ๒๒๘๔

โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๐

รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การตั้งคำถามและ
การให้ข้อมูลย้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ที่	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ที่	เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา
๑	เพชรบูรณ์ เขต ๒	๒๑	สพม. เขต ๒๔ (กาฬสินธุ์)
๒	หนองบัวลำภู เขต ๒	๒๒	สพม. เขต ๒๒ (นครพนม มุกดาหาร)
๓	เลย เขต ๒	๒๓	สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)
๔	อุดรธานี เขต ๓	๒๔	สพม. เขต ๔๑ (กำแพงเพชร พิจิตร)
๕	มุกดาหาร เขต ๑	๒๕	สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)
๖	สระแก้ว เขต ๒	๒๖	สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย บึงกาฬ)
๗	เลย เขต ๓	๒๗	สพม. เขต ๑๙ (เลย หนองบัวลำภู)
๘	เลย เขต ๑	๒๘	สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)
๙	เขียงราย เขต ๔	๒๙	สพม. เขต ๓๒ (บุรีรัมย์)
๑๐	เขียงราย เขต ๓	๓๐	สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)
๑๑	นครสวรรค์ เขต ๒	๓๑	สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ)
๑๒	มหาสารคาม เขต ๓	๓๒	สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)
๑๓	พิษณุโลก เขต ๒	๓๓	สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)
๑๔	นครศรีธรรมราช เขต ๒	๓๔	สพม. เขต ๒๓ (สกลนคร)
๑๕	ชัยนาท เขต ๑	๓๕	สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)
๑๖	กำแพงเพชร เขต ๑	๓๖	สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ ยโสธร)
๑๗	ฉะเชิงเทรา เขต ๒	๓๗	สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
๑๘	มหาสารคาม เขต ๒	๓๘	สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)
๑๙	ศรีสะเกษ เขต ๒	๓๙	สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์ อุทัยธานี)
๒๐	นครราชสีมา เขต ๓	๔๐	สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

หมายเหตุ .

๑. ใช้ฐานข้อมูลผลการประเมิน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๒. ผู้อบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ คน ครูผู้สอน ๒ โรงเรียนๆ ละ ๒ คน

โครงการ ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการประเมิน

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพื่อปรับวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ในขณะที่การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวคิดใหม่ มุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญมากกว่าครูผู้สอน ใช้การวัดผลเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนในกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากคำถามเป็นตัวกระตุ้น/ชี้แนะให้ผู้เรียนแสดงออกถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเอง แต่จะเป็นประโยชน์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรูปแบบของคำถามและเทคนิคการใช้คำถาม ดังนั้นเทคนิคการตั้งคำถาม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ครูควรเรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Feedback) มาใช้ในชั้นเรียนแทนการประเมิน เพื่อตรวจสอบการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hattie and Timperley (๒๐๐๗) พบว่า การให้ข้อมูลย้อนกลับมีอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งการใช้ผลการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครูในฐานะผู้สอนและผู้วัดและประเมินควรมีการเสริมพลังการเรียนรู้

ปัญหาสำคัญในการตั้งคำถามของครู คือ ครูยังตั้งคำถามไม่เป็น ส่วนใหญ่นับความจำ ความเข้าใจ ส่วนคำถามระดับสูง นำไปใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์ ยังปฏิบัติได้น้อย ซึ่งดูได้จากการประเมิน O-NET เน้นคำถามคิดวิเคราะห์ การที่ครูสอนนักเรียนแล้วประเมินผลแต่ไม่ใช้ข้อมูลมาพัฒนาการเรียนการสอน ย้อนกลับไปพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึงแก้ปัญหาจุดนี้โดยการอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเทคนิคการตั้งคำถาม และการให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพกับครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ในโรงเรียนที่มีผลการประเมิน O-NET ต่ำ รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA ในปี ๒๐๑๕ ที่ให้ความสำคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

ดังนั้น ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ

จำนวนศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการพัฒนา ในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมิน O-NET ต่ำ เขตละ ๑ คน จำนวน ๔๐ เขต และครูในโรงเรียนที่มีผลการประเมิน O-NET ต่ำ เขตละ ๒ โรงเรียนๆ ละ ๑ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๐ คน

เชิงคุณภาพ

ครูและศึกษานิเทศก์ที่เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เทคนิคการตั้งคำถาม เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ มีความสามารถในการตั้งคำถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ นำไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู และสามารถเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือแนะนำ กำกับ และติดตาม

วิธีการดำเนินงาน

กระบวนการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้มีกระบวนการ AAOR แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ

ขั้นที่ 1 การสร้างความตระหนัก (Awareness) มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม เพื่อสร้างความตระหนักในการประเมิน เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานการประเมินในชั้นเรียน เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์หลักการและแนวคิดพื้นฐานในการประเมินเพื่อการเรียนรู้ได้ โดยมีกิจกรรม คือ พิธีเปิด การบรรยายพิเศษ การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประเมินเพื่อการเรียนรู้ เทคนิคการตั้งคำถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การเรียนรู้จากใบความรู้ การปฏิบัติกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม การวิเคราะห์ประสบการณ์ การระดมพลังสมอง

ขั้นที่ 2 การปฏิบัติ (Act) มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำแนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการตั้งคำถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการฟังบรรยาย และทำกิจกรรม รวมทั้งมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

ขั้นที่ 3 การสังเกตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล (Observe) เป็นกระบวนการฝึกอบรมในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงในการการตั้งคำถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพสู่การพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ขั้นที่ 4 การสะท้อนผล (Reflect) เป็นกระบวนการฝึกอบรมในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยได้มีการให้ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการถอดบทเรียนนำไปสู่เอกสารทบทวนหลังปฏิบัติ แนวคิด ยืนยันจากสิ่งที่ปฏิบัติเกิดการเรียนรู้พร้อมที่นำไปปรับใช้ในห้องเรียนในการออกแบบและวางแผนการประเมิน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครู

ระยะเวลาดำเนินการ และสถานที่ประชุม

ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วิทยากรจากมหาวิทยาลัย และนักวิชาการศึกษาจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณ

ใช้เงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รหัสบัญชี ๐๔-๐๔๕ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา) งบดำเนินงาน รหัสกิจกรรมย่อย ๑๓๘

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ศึกษานิเทศก์และครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เทคนิคการตั้งคำถาม เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ
๒. มีทักษะการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การตั้งคำถาม เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถนำเทคนิคการตั้งคำถาม เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๗, ๐ ๒๘๘ ๕๗๖๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๕

ตารางประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมรอยัลซิดี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันที่	เวลา	๐๘.๐๐-๑๐.๓๐ น.	๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.	๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.	๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.	๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.	๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.	๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗	ลงทะเบียนและรับเอกสาร	พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย ผู้อำนวยการสำนักวิชา การศึกษาศาสตร์	Pretest	พัก	เรียนรู้การประเมิน โดย รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่	ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม การเรียนรู้การประเมิน โดยวิทยากรกลุ่ม	ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม การประเมิน โดยวิทยากรกลุ่ม	ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม การประเมิน โดยวิทยากรกลุ่ม
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗	กิจกรรม การสะท้อนกลับ (Reflection)	เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง : ระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดย ดร.มารุต พัฒนา และวิทยากรกลุ่ม	ปฏิบัติกิจกรรมการตั้งคำถาม โดย ดร.มารุต พัฒนา และวิทยากรกลุ่ม	กลาง	รูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับ ที่มีประสิทธิภาพ โดย ผศ.ดร.พิชญ์วิมล วงศ์แก้วพิชญ ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญนิม และวิทยากรกลุ่ม	ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม การให้ข้อมูลย้อนกลับ โดย ผศ.ดร.พิชญ์วิมล วงศ์แก้วพิชญ และวิทยากรกลุ่ม	ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม การให้ข้อมูลย้อนกลับ โดย ผศ.ดร.พิชญ์วิมล และวิทยากรกลุ่ม	ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม การให้ข้อมูลย้อนกลับ โดย วิทยากรกลุ่ม
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗	กิจกรรม การสะท้อนกลับ (Reflection)	ปฏิบัติกิจกรรม เส้นทางสู่ความสำเร็จ : แนวทางการนำเครื่องมือและเทคนิค การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ชั้นเรียน โดย ดร.โชติมา หนูพริก ดร.ณัฐา เพชรธนู และวิทยากรกลุ่ม	ปฏิบัติกิจกรรมเส้นทางสู่ความสำเร็จ (ต่อ) โดย ดร.โชติมา หนูพริก ดร.ณัฐา เพชรธนู และวิทยากรกลุ่ม	วัน	Post-test	วางแผนการ ลงพื้นที่ติดตามการนำไปสู่ชั้นเรียน อภิปรายและสรุป โดย ดร.โชติมา หนูพริก	ปฏิบัติ	ปฏิบัติ

หมายเหตุ

- ลงทะเบียนและรับเอกสารวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารเป็นเวลา ๑๕.๐๐- ๑๕.๓๐ น.
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐- ๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๕.๓๐- ๑๕.๔๕ น. ตารางการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การพัฒนาบุคลากรและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

* Required

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *

เขต *

ชื่อ - นามสกุล *

โทรศัพท์/โทรสาร

หน่วยงาน / โรงเรียน *

ตำแหน่ง *

สาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ *

e-mail

ตำแหน่งทางวิชาการ *

อายุ *

- ๒๕ - ๓๕ ปี
- ๓๖ - ๔๕ ปี
- ๔๕ ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ในตำแหน่ง *

- น้อยกว่า ๕ ปี

- ๕ - ๑๐ ปี
- มากกว่า ๑๐ ปี
- Other:

วุฒิการศึกษาสูงสุด *

- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- Other:

สาขา / วิชาเอก *

ประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมด้านการวัดและประเมินผล *

- เคย
- ไม่เคย

หากเคยโปรดระบุ เรื่องที่ฝึกอบรม วัน เวลา หน่วยงานจัดอบรม

หมายเหตุ

๑. สพฐ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงให้ตั้งเบิกจ่ายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าพักที่ โรงแรมรอยัลซิดี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยจัดให้พักคู่เท่านั้น และหากพักที่อื่นไม่สามารถเบิก ค่าที่พักจาก สพฐ. ได้
๓. ลงทะเบียนและรับเอกสารวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๓๐ น.

กรุณาแจ้งรายชื่อให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เขตเขตสงรายชื่อภายในวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๘-๕๗๖๗
๐๘๙-๒๙๓-๕๓๓๑ ดร.โชติมา หนูพริก

Submit

Never submit passwords through Google Forms.

Powered by

This content is neither created nor endorsed by Google.

[Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Additional Terms](#)